



ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เรื่อง รายละเอียดและกำหนดการสัมภาษณ์
ประจำปีการศึกษา 2567
รอบ 1 Portfolio

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้มีประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2567 รอบ 1 Portfolio ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2567 แล้วนั้น

เพื่อให้การดำเนินการสัมภาษณ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจึงประกาศรายละเอียด และกำหนดการสัมภาษณ์ของแต่ละสำนักวิชา/โครงการฯ ดังเอกสารแนบท้ายนี้

โดยให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ทุกคน ดำเนินการตามรายละเอียดดังกล่าวอย่างเคร่งครัด มิฉะนั้นมหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์การเข้าศึกษา และผู้ที่ไม่เข้ารับการสัมภาษณ์จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษา

อนึ่ง หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติตามข้อใดข้อหนึ่ง หรือหากตรวจพบว่า ข้อมูลหรือเอกสารที่ใช้ในการสมัครและการคัดเลือกเป็นเท็จ จะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้ และหากได้รับการส่งชื่อเข้ารับการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีแล้ว ก็จะถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาทันที และจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมต่างๆ ให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

ประกาศ ณ วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2566

(รองศาสตราจารย์ ดร.ยุพาพร รักสกุลพิวัฒน์)

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ

ปฏิบัติการแทนอธิการบดี

เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เรื่อง รายละเอียดและกำหนดการสอบสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2567
รอบ 1 PORTFOLIO

โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรีและนาฏศิลป์

ประกอบด้วย ทุกกลุ่มสาขาวิชา/สาขาวิชา

กำหนดการกิจกรรมการสัมภาษณ์

สถานที่สัมภาษณ์ : ณ งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อาคารกิจการนักศึกษา 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สอบสัมภาษณ์ : วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2566

เอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันสัมภาษณ์ : ใบแสดงผลการเรียน และแฟ้มสะสมผลงาน Portfolio (ถ้ามี)

เวลา	กิจกรรม
08.00 – 09.30 น.	<p>เข้ารับฟังข้อมูลแนะนำสำนักวิชาที่ได้รับการคัดเลือกฯ</p> <p>สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ณ อาคารเรียนรวม 1 B4101</p> <p>สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ณ อาคารรัฐสีมาคุณากร ชั้น 1</p> <p>สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม ณ อาคารสุรสัมมนาкар ห้อง สุรนารี</p> <p>สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ณ อาคารเรียนรวม 2 B5101</p> <p>สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินี F9</p> <p>สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล ณ อาคารรัฐสีมาคุณากร ชั้น 5</p>
09.30 - 10.30 น.	<p>รายงานตัว และรับฟังข้อมูลแนะนำนักศึกษา</p> <p>ณ งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อาคารกิจการนักศึกษา 1</p>
10.30 น. เป็นต้นไป	<p>เข้ารับการสัมภาษณ์และทดสอบทักษะฯ</p> <p>ตามลำดับคิว พร้อมแจ้งรหัสผู้สมัครให้กรรมการสัมภาษณ์ทราบ</p> <p>อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบทักษะฯ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) การทดสอบด้านดนตรีสากล : มหาวิทยาลัยเตรียมเครื่องดนตรีไว้ให้ ดังนี้ กลองชุด, กีตาร์ไฟฟ้า, กีตาร์โปร่ง, กีตาร์เบส, ทรัมเป็ต, ทรอมโบน, อัลโตแซกโซโฟน, เทเนอร์แซกโซโฟน, คีย์บอร์ด, เปียโน และเครื่องเป่าเครื่องเป่าคัทซัน เครื่องดนตรีนอกจากนี้นักเรียนต้องเตรียมมาเอง 2) การทดสอบด้านดนตรีไทย : มหาวิทยาลัยเตรียมเครื่องดนตรีไว้ให้ ดังนี้ ระนาดเอก, ระนาดทุ้ม, ฆ้องวงใหญ่, ฆ้องวงเล็ก, จะเข้, ซอด้วง, ซออู้, ขลุ่ยเพียงออ และขิม เครื่องดนตรีนอกจากนี้นักเรียนต้องเตรียมมาเอง 3) การทดสอบด้านดนตรีพื้นบ้าน : มหาวิทยาลัยเตรียมเครื่องดนตรีไว้ให้ ดังนี้ พิณไฟฟ้า, เบส, แคน, โทวด, โปงลาง, กลองหาง และกลองตุ้ม เครื่องดนตรีนอกจากนี้นักเรียนต้องเตรียมมาเอง 4) การทดสอบด้านนาฏศิลป์ : เตรียมผ้าโจงกระเบนสอบรำ จำนวน 1 เพลง 5) การทดสอบด้านขับร้อง
